

นโยบายในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา  
หน่วยงานขึ้นตรง และระดับสำนัก  
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



เรียน ท่านผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน

ในวันนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา หน่วยงานขึ้นตรง และระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งยังต้องทบทวนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาทิ การดำเนินการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมรัฐสภา ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนได้รับมอบหมายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการฯ ท่านที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง และข้าราชการทุกท่าน ที่ทุ่มเทความสามารถ และให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยดีตลอดมา เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง

การดำเนินงานตามคำรับรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการติดตาม  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากไม่สามารถ  
ดำเนินการได้ทัน ขอให้เร่งรายงานไปยังคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการ  
ใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อจะได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไขโครงการได้ทันทั่วทั้ง

๒. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค  
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร  
ราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบในแต่ละไตรมาสด้วย

๓. การดำเนินงานต่าง ๆ ขอให้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และแนวทางการก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
เพื่อให้สำนักงานฯ พร้อมรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งด้านการเมืองและสังคม และตอบสนอง  
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

๔. ขอให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบุคลากรทุกท่านให้ปฏิบัติตาม  
กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับเข้ามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ  
มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพและ  
มีความสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๕. ขอให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
โดยดำเนินงานยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติ  
ตามวินัยข้าราชการ เพื่อให้สำนักงานฯ เป็นองค์กรคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรอบตัวชี้วัดของสำนักงานฯ มุ่งไปที่การเตรียมความพร้อม  
รองรับการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital  
Parliament) ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อพัฒนา  
รูปแบบการทำงาน และการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้บริหารและข้าราชการทุกท่าน  
มุ่งมั่นและทุ่มเท ร่วมกันขับเคลื่อนโดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนมีการสื่อสารให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และ  
เป้าหมายที่กำหนดไว้

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน  
มีความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสำนักงานฯ  
และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

๘.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑